



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 หน้า 17,20 มูลค่าข่าว 413,850.-

สดเยาวชน...

20

‘มศว’ นำ 10 ชาติ
อวดศิลปะการแสดง



ศิลปะการประสมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงาน “มหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9”

สดจาก เยาวชน

‘มศว’ นำ 10 ชาติ อวดศิลปะการแสดง

ภายใต้โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดง ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9 และองค์การเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวม 10 ประเทศ ร่วมเสนอความคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติผ่านการแสดงสุดตระการตากว่า 50 ชุด สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมและการแสดงต่างชาติ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านศิลปกรรม

น.ส.ศิริพรรณ

ทองจิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานการจัดงาน กล่าวว่า นอกจากความร่วมมือของนานาชาติและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว กระทรวงวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทสนับสนุนงานมหกรรมครั้งนี้ อีกทั้งปี 2562 ยังเป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน ถือเป็นปีแห่งโอกาสสำคัญที่สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จะนำนานาชาติและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ร่วมกันบูรณาการทางวิชาการด้านศิลปกรรมนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ผู้สอนและนิสิต นักศึกษาให้สามารถ





นำไปพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม
 มหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9 ได้รับความร่วมมือ
 จากนานาชาติเข้าร่วมจัดแสดง ได้แก่ บังกลาเทศ บัลแกเรีย ฟิลิ
 ปินส์ อินโดนีเซีย อิตาลี เกาหลี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย และประเทศไทย
 อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในไทย ได้แก่
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัย
 ศรีปทุม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.ระวีวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยว่า บางประเทศมาร่วมแสดงต่อเนื่อง
 หลายปี แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายของ โครงการ
 และถือเป็นโอกาสอันดีที่นิสิต มศว และนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ
 จะมีโอกาสรับชม ไปพร้อมกับการศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี และ
 นาฏศิลป์นานาชาติ ในขณะที่นักแสดงจากแต่ละประเทศจะมีโอกาส
 เรียนรู้ศิลปะการแสดงจากประเทศเราซึ่งอธิบายความเป็นมาของ
 วัฒนธรรมประเพณีประจำชาติได้เป็นอย่างดี

นักแสดงจากนานาชาติรวมทั้งในประเทศไทยนำการแสดงอันมี
 รากเหง้าจากวัฒนธรรม ประเพณี มาเผยแพร่ได้อย่างตระการตา แสดง
 ให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารถึงวัฒนธรรมประจำชาติ
 ผ่านท่วงท่าที่สวยงามและสื่อผ่านเครื่องแต่งกายที่ออกแบบอย่างวิจิตร
 บรรจง

